



TENESHIA HUDSPETH

COUNTY CLERK

Recording the Major Events of Your Life

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Ngày 29 Tháng 4, 2024

Liên Lạc: Rosio Torres-Segura

rosio.torres-segura@cco.hctx.net

media@vote.hctx.net

Còn Hai Ngày Nửa để Bầu Phiếu Sớm trong Các Cuộc Bầu Cử Thống Nhất và Đặc Biệt Ngày 4 Tháng 5 cho Các Giám Đốc Cơ Quan Thẩm Định Tài Sản Trung Tâm Harris và Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Khu Vực Số 15

(Houston, TX)— Giám Đốc Nha Hành Chánh Quận Harris, Teneshia Hudspeth thông báo rằng, tính đến Chủ Nhật, Ngày 28 Tháng 4, 2024, có gần 24,000 cử tri đã đi bầu các lá phiếu của họ trong Các Cuộc Bầu Cử Thống Nhất và Đặc Biệt Ngày 4 Tháng 5 đang được diễn ra. Bầu cử sớm tiếp tục ngày hôm nay, Thứ Hai, Ngày 29 Tháng 4, và kết thúc vào ngày mai, Thứ Ba, Ngày 30 Tháng 4. Có [25 địa điểm bầu cử sớm](#) trên khắp Quận Hạt Harris mở cửa từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối.

Lần đầu tiên các cử tri có cơ hội để bầu cho ba thành viên trong Ban Giám Đốc của Cơ Quan Thẩm Định Tài Sản Trung Tâm Harris (HCAD) trong Các Cuộc Bầu Cử Ngày 4 Tháng 5. Mặc dù Ban Giám Đốc HCAD không chịu trách nhiệm trực tiếp để đánh giá những giá trị tài sản, tuy nhiên các thành viên ban giám đốc được bầu mới sẽ có những trách nhiệm hành chính quan trọng. Vai trò của họ bao gồm việc tuyển dụng giám đốc thẩm định, bổ nhiệm các thành viên vào ban kiểm tra thẩm định, thiết lập ngân sách của cơ quan, và liên lạc với các ban ngành liên quan bên ngoài.

Bà Hudspeth, Giám Đốc Nha Hành Chánh Quận Harris kiêm Giám Đốc Ty Bầu Cử Quận cho biết “Cơ Quan Thẩm Định Tài Sản Trung Tâm Harris là cơ quan thẩm định tài sản lớn nhất ở Texas và là một trong những cơ quan thẩm định tài sản lớn nhất ở Hoa Kỳ. Nếu quý vị sở hữu tài sản trong Quận Harris, cuộc bầu cử này sẽ ảnh hưởng đến quý vị.”

Cuộc bầu cử lần đầu tiên này là kết quả trực tiếp của Cơ Quan Lập Pháp Texas Thứ 88 thông qua Dự Luật Thượng Viện Số 2, mà các cử tri Texas đã bầu cho Dự Luật Số 4 trong cuộc bầu cử của Tháng 11 năm ngoái. Điều này có nghĩa là Ban Giám Đốc HCAD sẽ có ba thành viên vị trí toàn vùng được bầu, Giám Đốc Định Thuế-Thu Thuế Quận Harris, và năm vị trí được bổ nhiệm đại diện cho các cơ quan thuế địa phương. Có mười ba ứng cử viên đang tranh cử cho một trong ba vị trí không lương, các vị trí được bầu trên lá phiếu Ngày 4 Tháng 5. Người đắc cử của mỗi vị trí trong ba vị trí sẽ bắt đầu nhiệm kỳ của họ vào Ngày 1 Tháng 7, 2024, và phục vụ cho đến Ngày 31 Tháng 12, 2026.

Ngoài ra, các cử tri Quận Harris đang cư ngụ tại Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang (SD) Khu Vực Số 15 sẽ bầu cho vị trí bị bỏ trống bởi Thị Trưởng Houston John Whitmire. Đây là lần đầu tiên một người khác ngoài ông Whitmire sẽ đại diện cho SD 15 trong hơn 40 năm qua. Có hai ứng cử viên có tên trên lá phiếu Ngày 4 Tháng 5 cho SD 15. Người đắc cử cuộc tranh cử này sẽ nhậm chức ngay lập tức và đại diện cho SD 15 cho đến khi nhiệm kỳ hiện tại sẽ kết thúc vào Ngày 31 Tháng 12, 2024.

Bà Hudspeth, Giám Đốc Nha Hành Chánh giải thích “Thượng Nghị Sĩ Khu Vực Số 15 đại diện cho một phần lớn của Quận Harris vì phạm vi địa lý và tỷ lệ dân số. Khoảng 21% các cử tri hội đủ điều kiện đã ghi danh của Quận Harris sống trong ranh giới của SD 15. Tôi muốn khuyến khích mỗi cử tri Quận Harris hãy có mặt để bầu phiếu trong các cuộc bầu cử Ngày 4 Tháng 5 bởi vì, bất kể quý vị sống ở đâu trong Quận Harris, một điều gì đó trên lá phiếu sẽ ảnh hưởng đến quý vị.”

Các cử tri có thể mang theo các tài liệu viết tay, bao gồm các lá phiếu mẫu, vào trong quầy bầu phiếu. [Các lá phiếu mẫu có sẵn để xem và in ra trên trang mạng của chúng tôi](#). Các thiết bị điện tử, bao gồm các điện thoại và máy chụp hình, không được phép sử dụng trong vòng 100 feet của khu vực bầu cử bất cứ lúc nào.

Để biết thêm thông tin bầu cử có sẵn tại www.HarrisVotes.com. Cho các tin tức và cập nhật, hãy theo dõi chúng tôi trên truyền thông xã hội tại [@HarrisVotes](https://twitter.com/HarrisVotes).

###